

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน : สิทธิเดช วิลาสินี

โรงเรียน : บ้านหนองตะเคียน อำเภอสาเกตุข จังหวัดพิจิตร

ปีที่รายงาน : 2560

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน จำนวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อำเภอสาเกตุข จังหวัดพิจิตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละและสถิติทดสอบค่า t-test

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 82.50/84.27 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สูงกว่า ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น อยู่ในระดับมาก